

แผนปฏิบัติงาน “การจัดการความรู้สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”

ระยะที่ 1 (1 ต.ค. 63 – ม.ค. 64)

เป้าหมายของระยะที่ 1 กระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. จัดทำและทบทวนการดำเนินงานประจำปี	เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติ ในการจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสถาบัน	คณะกรรมการการจัดการความรู้และบุคลากรสถาบันภาษา	ตุลาคม 2563 – พฤศจิกายน 2563	ได้ข้อมูลการดำเนินงานของสถาบันภาษา เพื่อนำมาทบทวนการทำงานในแต่ละหน่วย และหาแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน
2. จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการความรู้กระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน	วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมหัวข้อ และกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้	คณะกรรมการการจัดการความรู้และบุคลากรสถาบันภาษา	มกราคม 2564	ได้หัวข้อ ข้อเสนอแนะและแนวทางในการได้มาซึ่งความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติจริง

ระยะที่ 2 (ก.พ. 64- มิ.ย.64)

เป้าหมายของระยะที่ 2 มีกระบวนการที่เป็นแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ค้นหา รวบรวมความรู้ด้านกระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน	เพื่อให้ได้ขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ที่มีระบบ	คณะกรรมการการจัดการความรู้และบุคลากรสถาบันภาษา	กุมภาพันธ์ 2564 - มีนาคม 2564	กระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน มีระบบและสามารถเผยแพร่เป็นแนวทางปฏิบัติให้กับหน่วยงานอื่นได้

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา	ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใน สถาบัน เรื่องกระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้มาขยายผลสู่การปฏิบัติ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน	คณะกรรมการการจัดการความรู้และบุคลากรสถาบัน ภาษา	เมษายน 2564 - พฤษภาคม 2564	ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน เป็นไปอย่างมีระบบถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย และลดความซ้ำซ้อนในการดำเนินงาน
3. นำการจัดการความรู้ไปใช้กับการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ด้านต่างๆ	เพื่อนำขั้นตอนการจัดการความรู้ที่ได้ไปทดลองใช้กับการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน ด้านต่างๆ	ศูนย์การจัดการศึกษา นานาชาติ/ผู้รับผิดชอบ	มิถุนายน 2564 - มีนาคม 2564	การบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น
4. สรุปผลการจัดการความรู้เรื่องกระบวนการบริหารจัดการหอพักอาคารศูนย์ความร่วมมืออาเซียน	เพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากกระบวนการจัดการความรู้และสังเคราะห์ องค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการ สังเคราะห์	คณะกรรมการการจัดการความรู้และบุคลากรสถาบัน ภาษา	เมษายน 2564 - มิถุนายน 2564	แนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน 1 เรื่อง

